

สรุปรายงานการประชุมชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย

16. Juni 2012 (20.00 – 23.30 น.)
ณ. Bucheggstrasse 93, 8057 Zürich

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนสมาชิก 28 ท่าน

หัวข้อประชุม

1. ประธานชมรมฯ กล่าวเปิดการประชุม

คุณอัมพัน โดมิซัน ประธานชมรมศิลปวัฒนธรรมไทยได้กล่าวเปิดการประชุม ใหญ่ ประจำปี 2012 ต้อนรับและขอบคุณสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 28 ท่าน ในครั้งนี้ โดยกล่าวถึงความเป็นมาของชมรมฯ ที่ได้เริ่มก่อตั้งชมรมฯ ขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน ค.ศ 1988 ในช่วงระยะเวลา 24 ปี ที่ผ่านมา ได้เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคงานในหลายๆด้าน สำหรับการเตรียมงาน หรือสนับสนุนโครงการต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน เพื่อที่จะอนุรักษ์ ให้สืบเนื่องต่อไปยังรุ่นลูกหลาน ในอนาคต มีทั้งความทุกข์และความสุข ที่ได้ทำงานตรงนี้ เพื่อสังคมกลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนถึงแม้การทำงานแต่ละครั้ง จะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ไม่เคยท้อแท้ จนกระทั่งได้มายืนอยู่ในตำแหน่งนี้ และทุกวันนี้ก็ยังเชื่อมั่นว่า พวกเราทุกคนต้องช่วยเหลือกันเพื่อ ให้ชมรมฯ เป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้ง ไทยและต่างประเทศ งานทุกอย่างที่ผ่านมาได้ประสบผลสำเร็จ จนกระทั่งปัจจุบันนี้

2. ประธานฯ รายงานบันทึกประจำปี 2011

3. ประธานฯ รายงานผลงานประจำปี 2011

4. รายงานการเงิน ประจำปี 2554 และผลการตรวจสอบบัญชี ปี 2554

คุณอรรณญา วิดเมอร์ ผู้ทำหน้าที่เหรัญญิก ของชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย ได้กล่าวชี้แจง ยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ ขณะนี้ เป็นจำนวนเงิน 3,988.- สวิตฟรังก์ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบบัญชีโดยคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีของชมรมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การดำเนินการทางการเงินของคณะกรรมการชุดใหม่ ให้มีการปิดบัญชีเดิม และเปิดบัญชีใหม่ โดยมี เหรัญญิกของชมรมฯ สองท่านเป็นผู้ลงนามเปิดบัญชีและเบิกถอน

5. รับรองการทำงานของคณะกรรมการชุดเดิม และยกเลิกหน้าที่การรับผิดชอบของ คณะกรรมการชุดปี 2011

6. การเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

ด้วยคณะกรรมการชุดเดิมได้หมดวาระลงตามระเบียบของชมรมศิลปวัฒนธรรมไทยข้อ 4 ข้อ ข "กรรมการบริหารมีวาระคราวละหนึ่งปี" กอปรกับ คุณอัมพัน โดมิซัน ประธานชมรมฯ วัฒนธรรมไทย ขอลาออกจากตำแหน่งประธาน ด้วยเหตุผลที่จะกลับไปใช้ชีวิตที่เมืองไทย ในวัยก่อนเกษียณอายุ แต่ทั้งนี้ก็ยินดีที่จะทำหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับชมรม

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ	นางอรัญญา วิสเมอร์
รองประธานกรรมการ	นางสาวรุจิวรรณ ทั้งศิริ
เลขานุการ	นางศลิภรณ์ โคโมติ
เหรัญญิก	นางศิริเพ็ญ ฮันส์มันน์ และ นางวิยะดา บอสส์ฮาดด์
ที่ปรึกษา	นางบำรุง ชัทคคิพี นางอ้อด ศรีศิลป์นันท์ นายนพดล สว่างอารมย์ นางนवलลออ ชูบริกค์
ผู้ตรวจสอบบัญชี	นางสมหญิง บีโอนดี นางรุ่งอรุณ ฮอร์วาท
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	นางอัมพัน โดมิมัน นางสมปอง สไตมานน์
สมาชิกกิตติมศักดิ์	นางบุปผา ลินเดอร์ นางประกวด ฟริริกค์ นางปราณี นิกค์ นางจันทร์ศรี เอเคอร์ นางเอมไพร์ เคลเลอร์ นางประกายรุ่ง ไวท์ฮาบบ์ นางจำเนียร มาร์เรีย นางทองพูล เกอร์เบอร์
กรรมการบริหารกิจกรรมต่างๆ	
ฝ่ายการแสดง	นางจิราพร เฮกค์ นางปัทมาวดี ฮูลเบอร์ นางพิสมัย ฟอร์นาสิริ นางสาวซอนยา วิสเมอร์ นางสาวนาดาลี ชูบริกค์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์	นางศลิภรณ์ โคโมติ นายฟรีฮุส วิสเมอร์ นายดาเนียล ไฮกสตาสเซอร์ นายคริสเตียน ชูบริกค์
ฝ่ายตกแต่ง	นางพรรณีญ จันท์เกษม นายประดุง กลางรัง
ฝ่ายเว็บไซต์	นายนอร์เบิร์ต ฮันส์มานน์
ฝ่ายอาหาร	นางศิริเพ็ญ ฮันส์มานน์ นางวิยะดา บอสส์ฮาดด์

การต้อนรับประธานคนใหม่

คุณอัมพัน โดมิซัน ประธานกรรมการชุดเดิมกล่าวต้อนรับประธานและคณะกรรมการชุดใหม่

คุณอริญญา วิดเมอร์ เข้ารับตำแหน่งประธาน ของชมรมฯศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2012 และได้กล่าวถึงการรับตำแหน่งในครั้งนี้ว่า จริงๆ แล้วไม่ได้ต้องการที่จะเข้ามารับหน้าที่นี้ แต่เนื่องจากตนเองได้รับความไว้วางใจจาก **คุณอัมพัน โดมิซัน** ซึ่งทำงานร่วมกันมาเป็นเวลานาน ณ วันนี้ จะขอทำหน้าที่ **ประธานกรรมการชมรมฯให้ดีที่สุด** และขอความร่วมมือจากเพื่อนคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่าน ได้ช่วยกัน และให้ความร่วมมือกัน และจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้คนเดียวได้ หากสมาชิกทุกคนไม่ให้ความร่วมมือ

7. แผนงานโครงการและกิจกรรม ประจำปี

โดยปกติของทุกปี ทางกลุ่มจะมีกิจกรรมร่วมจัดงานกับทางหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

-งานเดินขบวนพาเหรดเผาตุ๊กตาทิมะ ของเมืองซูริค

สมาชิกทุกคนในชมรมฯเห็นด้วยกับการส่งเด็กเข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด เผาตุ๊กตาทิมะ

-งานวันเด็กนานาชาติ ที่อ็อฟโฟเดิน

คุณวิยะดา บอสส์ฮาร์ด ได้นำเด็กเข้าไปร่วมงานรำชุดในน้ำมีปลา ในน้ำมีข้าว

-งานเทศกาลอาหารไทยที่สถานทูตเบรินท์ ครั้งที่ 15

คุณศิริเพ็ญ ฮันส์มันน์ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการออกร้านในครั้งนี้ **คุณอัมพัน โดมิซัน** ได้ชี้แจงเหตุผลในการเข้าร่วมงานเทศกาลอาหารไทย ในครั้งต่อไป เนื่องจากทางชมรมฯได้ดำเนินการเข้าร่วมงานเทศกาลอาหารไทยมาอย่างต่อเนื่อง และการทำงานที่ผ่านมาได้ประสบความสำเร็จด้วยดี **เห็นควรให้** คณะกรรมการชุดใหม่ร่วมกันพิจารณาในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของทางสถานทูต เพื่อโอกาสในการร่วมงานในครั้งต่อไป

-งานฉลองเทศกาลประจำเมืองซูริค จัดขึ้นทุกๆ 3 ปี

ทางชมรมฯได้มีมติเห็นควรในการเข้าร่วมงานในครั้งต่อไป โดยฝ่ายการแสดงและฝ่ายอาหาร เข้าร่วมกิจกรรม ในส่วนของรายละเอียดในการจัดงาน ให้ปรึกษา งานเทศกาลอาหารไทย ที่ สถานทูตไทย ณ กรุงเบรินท์

-การจัดกิจกรรมของชมรม

คุณอัมพัน โดมิซัน กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ได้ให้คำแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมเทศกาลอาหารไทยในนามชมรมฯเป็นประจำทุกปี โดยถือเป็นผลงานของชมรมฯ ซึ่งสามารถใช้สถานที่ที่ประชุมแห่งนี้ (Gemeinschaftszentrum Bucheggstr. 93, 8057 Zuerich) เป็นสถานที่จัดงาน

-การสอนรำไทย

คุณอัมพัน โดมิซัน กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ แนะนำว่าควรจัดให้มีการฝึกซ้อมรำไทยให้กับเยาวชนรุ่นหลัง เดือนละครั้ง โดยมอบหมายให้ครูนาฏศิลป์ของชมรมฯ เป็นผู้ฝึกสอน เพื่อเป็นการฝึกฝนเยาวชนรุ่นหลัง ให้รู้จักวิชานาฏศิลป์และศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้หากมีการแสดงในงานต่างๆ เราก็สามารถนำเด็กเข้าร่วมแสดงได้ คุณวิยะดา บอสส์ฮาดด์ ได้เสนอถึงเรื่องการใช้สถานที่ในการฝึกซ้อมรำไทย ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐให้ใช้สถานที่หอประชุม A forten A ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

8. การประชุมครั้งต่อไป

ทางชมรมฯ ยังไม่ได้มีการแจ้งระบุสถานที่ วันและเวลาที่แน่นอน หากจะมีการประชุมเมื่อใดทางชมรมฯ จะแจ้งให้ทราบ

ประธานกล่าวปิดการประชุม

นางอรุณ ฮอรวาท ผู้บันทึกการประชุม
(Frau Rungaroon Horvath)